

Nâng cao vị thế cho những người khuyết tật ở Alberta

Ngày 04 tháng 2 năm 2025 [Câu hỏi từ cơ quan truyền thông](#)

Chính quyền Alberta sẽ triển khai một chương trình mới dành cho những người khuyết tật ở Alberta để họ có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong khi theo đuổi những sự nghiệp giàu ý nghĩa.

Người khuyết tật không nên phải lựa chọn giữa việc nhận được sự hỗ trợ họ cần và có cơ hội để theo đuổi một sự nghiệp có ý nghĩa. Những người khuyết tật ở Alberta và các tổ chức hỗ trợ họ đã tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn những sự hỗ trợ đáp ứng được những nhu cầu và khả năng riêng của họ, thay vì giải pháp giống nhau áp dụng cho tất cả mọi người như hiện nay.

Để đáp lại yêu cầu đó, chính quyền Alberta đang xây dựng Chương trình Hỗ trợ Người Khuyết tật Alberta (Alberta Disability Assistance Program - ADAP) mới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2026. Chương trình trợ cấp mới dành cho người khuyết tật sẽ nâng cao vị thế cho những người khuyết tật ở Alberta để họ theo đuổi các cơ hội việc làm đem lại niềm vui trong khi vẫn tiếp tục nhận được các trợ cấp mà họ cần.

“Người khuyết tật không nên chịu thiệt thòi khi họ có việc làm. Mỗi đô la họ kiếm được từ tiền lương phải giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải đe dọa khả năng có được loại thuốc họ cần. Đó là lý do tôi rất vui mừng được công bố Chương trình Hỗ trợ Người khuyết tật Alberta mới, và tôi mong sẽ được chứng kiến tác động tích cực mà chương trình này sẽ mang lại cho những người khuyết tật ở Alberta.”

Jason Nixon, Bộ trưởng Bộ Người cao tuổi, Cộng đồng và Dịch vụ Xã hội

ADAP được thiết kế với nhiều sự cân nhắc dựa trên ý kiến đóng góp của người khuyết tật ở Alberta. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp những lộ trình dẫn đến công ăn việc làm cho những người có khả năng làm việc nhưng vẫn cần được hỗ trợ. Người dân Alberta đang nhận ADAP sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi làm việc đồng thời vẫn tiếp tục nhận được các trợ cấp tài chính, với mức miễn trừ thu nhập cao hơn bất kỳ

chương trình nào khác. Những người đang nhận ADAP cũng sẽ có thể nhận được các khoản trợ cấp cho sức khỏe mà họ cần, bất kể thu nhập từ công việc của họ là bao nhiêu. Chương trình mới này sẽ đảm bảo tăng thêm số người khuyết tật ở Alberta có thể tận hưởng những lợi ích từ công việc như kiếm tiền lương, phát triển kỹ năng và xây dựng các mối quan hệ, đồng thời vẫn nhận được sự hỗ trợ nhằm đáp ứng những nhu cầu và khả năng riêng của họ.

Thông qua ADAP, những người khuyết tật ở Alberta sẽ không chỉ nhận được các khoản trợ cấp về tài chính và sức khỏe mà họ vẫn trông cậy, mà còn được tiếp cận các nguồn lực và công cụ cần thiết để xây dựng những kỹ năng mới và phát huy hết tiềm năng của mình trong công việc. Để hỗ trợ điều này, chính quyền Alberta sẽ đầu tư nhiều hơn vào việc mở rộng những dịch vụ hỗ trợ việc làm và khuyến khích các công ty tư nhân phá bỏ rào cản về việc làm cho người khuyết tật. Bằng cách cung cấp những lộ trình dẫn đến công ăn việc làm cho những cá nhân có khả năng làm việc nhưng vẫn cần được hỗ trợ, chính quyền Alberta đang nâng cao vị thế cho những người khuyết tật để họ theo đuổi những đam mê của mình, từ đó có mục đích sống mạnh mẽ hơn và chất lượng cuộc sống được cải thiện nhiều hơn.

Alberta cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ dành cho người khuyết tật toàn diện nhất trong cả nước, và chương trình Thu nhập được Đảm bảo cho Người Khuyết tật Nghiêm trọng (Assured Income for the Severely Handicapped - AISH) đã tồn tại từ lâu vẫn tiếp tục hoạt động để phục vụ những người có các tình trạng khuyết tật nghiêm trọng và vĩnh viễn dẫn đến mất hoàn toàn khả năng làm việc. Những người hiện đang hưởng trợ cấp AISH sẽ tiếp tục nhận được các khoản trợ cấp, và đơn đăng ký sẽ tiếp tục được xử lý để đảm bảo những người nộp đơn đủ điều kiện nhận được trợ cấp sớm nhất có thể. Chính quyền Alberta cam kết với việc đảm bảo rằng tỉnh này tiếp tục có các chương trình hỗ trợ người khuyết tật tốt nhất ở Canada.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2026, những người khuyết tật nộp đơn xin trợ cấp thu nhập sẽ được đánh giá cho cả chương trình mới và AISH, đảm bảo rằng những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được xếp vào chương trình phù hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể của họ. Để quá trình đánh giá y tế diễn ra nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn, người nộp đơn sẽ được kết nối với danh sách gồm các chuyên gia y tế đủ tiêu chuẩn để thực hiện quá trình đánh giá y tế toàn diện của họ. Ngoài ra, việc phê duyệt đơn đăng ký sẽ được tinh giản thông qua việc thành lập một hội đồng đánh giá mới gồm các chuyên gia y tế có chuyên môn cần thiết để hiểu rõ hơn những nhu cầu của người nộp đơn. Những cải tiến này sẽ đảm bảo rằng người khuyết tật ở Alberta có thể nhận được sự hỗ trợ họ cần sớm hơn.

Thông tin nhanh

- Vào năm 2024, tỉnh đã đầu tư hơn \$3.5 tỷ để hỗ trợ người khuyết tật ở Alberta, đây là số tiền cao nhất từ trước đến nay.
- Chương trình Hỗ trợ Người Khuyết tật ở Alberta mới sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2026.

- Những người hiện đang nhận AISH sẽ tiếp tục nhận được các khoản trợ cấp của mình.
 - o Tất cả những người hiện đang hưởng AISH sẽ nhận được thêm thông tin về chương trình mới vào tháng 3.
 - o Họ cũng có thể liên hệ với nhân viên làm việc với mình hoặc Alberta Supports nếu có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin.

Thông tin liên quan

- [Chương trình Hỗ trợ Người Khuyết tật ở Alberta](#)
- [Tờ thông tin](#)

Truyền thông đa phương tiện

- [Xem cuộc họp báo](#)

Câu hỏi từ cơ quan truyền thông

[Ashley M. Stevenson](#)

587-357-2141

Thư ký báo chí, Người cao tuổi, Cộng đồng và Dịch vụ xã hội